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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
………………………………………………….. 

 ผู้มำประชุม 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นายสมพงษ์  มิดสันเทียะ ประธานสภาฯ สมพงษ์  มิดสันเทียะ 

๒ นางจิราวรรณ  สุดพลับ รองประธานสภาฯ จิราวรรณ  สุดพลับ 

๓ นางสาวสุวนันท์  กระพือพงษ์ เลขานุการสภา อบต. สุวนันท์  กระพือพงษ์ 

๔ นางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ มัทนา อ่ิมเพ็ง 

๕ นางสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖ สวัสดิ์  เยี่ยงย่าง 

๖ นายประจวบ  เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ ประจวบ  เนื้อนา 

๗ นายณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย 

๘ นางบรรจง  ร่มเริง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ บรรจง  ร่มเริง 

๙ นายบุญเสริม  กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ บุญเสริม  กรวดกระโทก 

๑๐ นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ประภากร  อยู่เย็น 

๑๑ นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์ 

๑๒ นายสายชล  ยิ้มน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สายชล  ยิ้มน้อย 

๑๓ นายชัยยงค์  พอดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ชัยยงค์  พอดี 

๑๔ นายบัญญัติ  ทะเลดอน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ บัญญัติ  ทะเลดอน 

๑๕ นายมนตรี  เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ มนตรี  เด่นดวง 

๑๖ นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ พูน แตกโพธิ์ 

๑๗ นางล ายงค์  ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ล ายงค์  ราวพิมาย 

๑๘ นายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ชูชาติ เทือกพุทรา 

๑๙ นายณรงค์  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ณรงค์  มิ่งพิมาย 

๒๐ นายส าเริง  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ ส าเริง  มิ่งพิมาย 
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ผู้ไม่มำประชุม    -ไม่มี 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง 

ภาษิต แสนเจ๊ก 

๒ นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง 

ปราณีศิลป์ ปราสาทสูง 

๓ นายสมัย ดีกล้า เลขานุการ นายกฯ สมัย ดีกล้า 

๔ นายสมควร อาศัยไร่ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง 

สมควร อาศัยไร่ 

๕ นางสมปอง วาจาสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ สมปอง วาจาสัตย์ 

๖ นางจิดาภา แสนเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ จิดาภา แสนเจ๊ก 

๗ นายสมชาย ราวพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ สมชาย ราวพิมาย 

๘ นายสุชาติ พวงพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๙ สุชาติ พวงพิมาย 

๙ นายแสวง วิสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แสวง วิสันเทียะ 

๑๐ นายสุนทร พลองพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ สุนทร พลองพิมาย 

11 นายรวย   ทันกระโทก ผ็ใหญ่บ้านหมู่ที 3 รวย  ทันกระโทก 

๑2 นายวินัย นักปราชญ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ วินัย นักปราชญ์ 

๑3 นายคมสัณห์ เชื่อฟัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ คมสัณห์ เชื่อฟัง 

๑4 นางล าพู นวลไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ล าพู นวลไธสง 

๑5 นายจ านอง เนื้อนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ จ านอง เนื้อนา 

๑6 นายอ านาจ ศรีสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ อ านาจ ศรีสกุล 

๑7 นายประจักษ์ อาศัยกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ประจักษ์ อาศัยกลาง 

๑8 นายเฉลิม กล้าถูก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ เฉลิม กล้าถูก 

๑9 นายทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล 

20 นายสงบ เปรื่องนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ สงบ เปรื่องนา 

๒1 นายส ารวย กังวานกิจตระกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ส ารวย กังวานกิจตระกูล 

๒2 นายสมชาย สันโดษ ก านันต าบลหนองระเวียง สมชาย สันโดษ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๒3 นางสาวสุชาดา สมสวนจิต ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง 

สุชาดา สมสวนจิต 

๒4 นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง 

ภัททิยา สมสวนจิต 

๒5 นางสาวน้ าทิพย์ ชอบใจ ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการและสังคม 

น้ าทิพย์ ชอบใจ 

๒6 นางกุศลิน นพบุญชลธี ผู้อ านวยการกองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี 

๒7 นายวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง หัวหน้าส านักปลัด วสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง 

๒8 นางมนัสดา โสมทองกลาง นักวิชาการสุขาภิบาล มนัสดา โสมทองกลาง 

๒๙ นายณัฐฐากร จ่ายนอก ผอ.ส่งเสริมการเกษตร ณัฐฐากร จ่ายนอก 

๓๐ นางสาวประสิตา  งามพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ ประสิตา งามพิมาย 
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เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภา อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก 
                                ประจ าปี ๒๕๖๕  
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก 
                               ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
   เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ 
   เชิญท่านประธานสภาฯ ค่ะ 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

ประธานสภาฯ  กระผมเป็นประธานคนใหม่ยังไม่ทราบเรื่องเท่าไหร่ คงต้องเรียนถามทุก ๆ ท่าน 
   และสมาชิกสภาฯ เราเป็นครอบครัวเดียวกันคณะท างานร่วมกัน เพ่ือให้หมู่บ้านชุมชนใน 
   ต าบลของเราต้องพัฒนาโดยสอดคล้องทุกส่วนทุกหน่วยงานและระเบียบวาระ 
   การประชุมต่างๆ จะต้องใช้เวลาในการคัดเลือกในส่วนของการคัดเลือกนั้นนะครับ ไม่ว่า 
   จะเป็นระเบียบวาระท่ี 4.1 4.2 ๔.๓ ผมคิดว่าให้สมาชิกทุกท่านพิจารณากลั่นกรอง ให้ 
   สมาชิกมีส่วนร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาแล้วส่วนของ 
   การท างานกระจายไปอยู่ทุกหมู่บ้านที่ขอน าเรียนเบื้องต้น 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๑. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม  
   ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในมือถือกระผมก็ไม่มีอะไรเท่าที่เราประชุมกันมา ก็เลือก

ประธานสภาฯ นะครับ เอกสารผมไม่มีแต่ปกติวันนี้ต้องมีว่าเรื่องการประชุมที่แล้วมี
อะไรบ้างก็ขออนุญาตอย่างนั้นนะครับก็มีเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ เท่าที่กระผมจ าได้นะครับ ในส่วนที่ผู้น าเสนอรายงานไม่มีเอกสารน า
เรียนท่านนะครับ อันนี้ก็ได้น าชี้แจงอย่างนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับการที่จะไปวาระที่ 
3 ระเบียบวาระที่ 2 ไม่มีรายละเอียดที่จะแจ้งอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงผิดพลาดอะไร
มากนักมีอะไรจะเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
และเลขานุการสภาฯ เป็นไปตามนี้นะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ    
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องแถลงนโยบายของนายก อบต. หนองระเวียง (นายภาษิต แสนเจ๊ก) 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง แถลงนโยบายของนายก อบต. หนองระเวียง  
   นายภาษิต แสนเจ๊ก   
นายกฯ   ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระที่  3 ในเรื่องของการแถลงนโยบาย 
   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง นายภาษิต แสนเจ๊ก  
   แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 7 กุมภาพันธ์ 2565 พัฒนาทุก 
   ด้านบริหารโปร่งใสหัวใจคือประชาชนเรียนท่านประธานสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลผู้ทรงเกียรติหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายภาษิต  
   แสนเจ๊ก ซึ่ งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   หนองระเวียงในการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาให้ด ารงต าแหน่ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับลงผล 
   การเลือกตั้งแล้วนั้น กระผมขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯในการแถลงนโยบาย 
   การบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้โดยจัดท านโยบายในการพัฒนา 
   ต าบลหนองระเวียงเป็น เอกสารได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมแล้ว 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ว่าก่อนที ่
   นายกฯองค์การบริหารส่วนต าบลจะเข้ารับหน้าที่ให้นายกฯองค์การบริหารส่วนต าบล  
   แถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลงมติเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลหนองระเวียงบริหารด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสน องต่อ 
   ความต้องการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการท างานอย่างมี 
   ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนา 
   เป็นไปอย่างถูกต้องตามการมีองค์การปกครองและการบริหารจัดการให้อยู่ในมือสมาชิก 
   ทุกท่านแล้วครับ 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
นายภาษิต แสนเจ๊ก 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 
 1. จัดบรรยากาศที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นองค์กรแห่งการต้อนรับ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ
 ให้บริการ โดยยึดหลักการ ประชาชนและผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลาง 
 2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นการท างานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครองท้องที่ 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
 3. ส่งเสริมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถของพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ผู้เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบ
 เทคโนโลยีสาระสนเทศ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว 
 ถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม 
 4. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับที่เห็นสมควร
 ตามความเหมาะสม 
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 5. บริหารราชการและบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมมาภิบาลซึ่ง
 ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
 และหลักความคุ้มค่า 
 6. บริหารราชการและบริหารจัดการโดยยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหาร
 พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนในการ
 พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันโดยการเชิญมาร่วมเป็นกรรมการ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งการเสนอแนะ เสนอ
 ความคิดเห็น และการตรวจสอบติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามหลักปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมี
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ด้านการพัฒนา 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 ด าเนินการก่อสร้าง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน เชื่อมต่อต าบล และโครงการ
 จ าเป็นเร่งด่วนหรือตามนโยบายในการพัฒนาต าบลรวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ืออ านวยความสะดวก
 ในการสัญจรการคมนาคมขนส่ง  
 1.2 ด าเนินการจัดสร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน คูระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพ
 พ้ืนที่พร้อมสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม  
 1.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่งแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬา เพ่ือให้เกิดความ
 ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 1.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติหรือจะเอาท าแหล่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มี
 น้ าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 ส่งเสริมผลผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการสร้างงานสร้างเงิน สร้าง
 รายได้ในชุมชนให้มีการ อยู่ดี กินด ีมีสุข  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มถักทอ กลุ่มจักสาน กลุ่ม
 เกษตร กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มเลี้ยงสัตว์และอ่ืนๆ 
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมา ใช้ให้เกิด
 ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
 2.4 จัดบริหารด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่าย
 สินค้าท่ีถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย  
 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าระบบการผลิตการตลาดส่งเสริม
 อาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น  
 3. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 ให้การสงเคราะห์และสวัสดิการ แก่เด็ก,ผู้ด้อยโอกาส,คนพิการ,ผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
 ภัยต่าง ๆ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม  
 3.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ในชีวิตและ
 ทรัพย์สินโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร  
 3.3 สนับสนุนการฝึกอบรม จัดหาพัสดุอุปกรณ์และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแกสมาชิก
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
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 3.4 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  ตลอดจนการ
 บรรเทาสาธารณะภัยชุมชน  
 3.5 สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอบต. กิจกรรมแข่งเรือ 7 ฝีพาย
 กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 3.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพ 
 จัดให้มีสวนสุขภาพ สถานที่ออกก าลังกาย ทางวิ่ง ลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ
 ออกก าลังกายอย่างเหมาะสมพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีจ าเป็น 
 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานโดยจัดให้มีสื่อ  
 การเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันเหตุการณ์เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่
 สูงขึ้น  
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
 ของท้องถิ่น 
 4.3 ท านุบ ารุงด้านศาสนาศาสนาสถานต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  
 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุและกิจกรรมท าบุญกลางบ้าน  
 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมเฮงสายน้ าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  
 4.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพ่ือให้เกิดสังคม
 แห่งความสงบสุข 
 5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 5.1 เสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิต 
 ที่ด ีการดูแลรักสาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน  
 5.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
 พ้ืนฐานผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
 5.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพทย์ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อคนและ
 สัตว์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษา เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 5.4 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม.เพ่ือขับเคลื่อน การท างานด้าน
 สุขภาพให้กับประชาชน  
 5.5 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักสาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง  
 5.6 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  โดยผ่านกลุ่ม
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 5.7 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 รณรงค์ปลูกจิตรส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด  
 6.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย หรือจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และกระบวนการต่าง ๆ ในการควบคุม 
 การจัดเก็บการท าลาย  
 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึก มีส่วนร่วม ในการบ าบัดฟ้ืนฟู หวงแหน รักษาไว้ซึ่ง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 6.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนต่าง ๆ 
 ได้รวมในกิจกรรมการปลูกป่า 
 

นายภาษิต แสนเจ๊ก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 

 
นายกฯ   ทั้งหมดนี้เป็นแนวนโยบายที่กระผมฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
   ได้จัดท าขึ้น ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้เวลากับผมมาแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบล 
   หนองระเวียงด้านหลักท้ังหกด้านซึ่งนโยบายในการบริหารงานที่ได้จัดท าขึ้นและแถลงต่อ 
   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ครับนอกเหนือจากความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ 
   กระผมและคณะแล้วจะประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมื อ 
   และการสนับสนุนจากท่านก านันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
   หนองระเวียงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับซึ่งมีการความเห็นตรงกันว่าการบริหารการ 
   พัฒนาต าบลนั้นจะต้องมีความชัดเจนความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยการมีส่วนร่วมของ  
   ทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือในการด าเนินการความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาสี่ปี  
   ต่อจากนี้ก็ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ให้ 
   ข้อเสนอแนะและน าปัญหาที่ขัดข้องกับพ่ีน้องประชาชนมาบอกเก่าหากมีข้อชี้แนะ 
   ประการใดเพราะทุกคนนั้นล้วนท าเพ่ือต าบลหนองระเวียงทั้งนั้นกระผมจึงขอน าข้อชี้แจง 
   และประเด็นปัญหาต่าง ๆ พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเรานั้นมาในเรื่องของการ 
   ด าเนินการแก้ไขพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง 
   ประชาชนให้มากที่สุด เพราะเรามีจุดมุ่งหมายส าคัญในการร่วมมือการขับเคลื่อนที่จะ 
   น ามาความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ต าบลหนองระเวียงของเรารวมทั้งพ่ีน้อง 
   ประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ในส่วนของการแต่งตั้งรองนายกทั้งสองคนและ 
   เลขานุการนายกฯ กระผมจะได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบโดยมีอย่างนี้ 
   ครับนายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง เป็นรองนายกคนที่ 1 นายสมควร อาศัยไร่ เป็นรอง 
   นายกคนที่ 2 นายสมัย ดีกล้า เป็นเลขานุการนายกฯ และจะแต่งตั้งที่ปรึกษานายกฯ 
   ในการปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนก็จะ 
   แต่งตั้งนายอุดมเดช  สว่างจิตร เป็นที่ปรึกษานายกโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับขอบคุณ 
   ครับท่านประธาน  
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้น านโยบายมาแถลงต่อที่ประชุมนะครับให้สมาชิกสภาฯ 
   ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ถือไว้เลยนะครับฉบับนี้ 4 ปี จะด าเนินการเสร็จไหมนะครับการ 
   แถลงไม่ว่าแต่รัฐบาลไม่ว่าแต่ที่ไหนเขาก็แถลงเหมือนกันอย่างนี้นะครับคือนโยบายทุกคน 
   รับทราบเอกสารชุดนี้ถือไว้เลยนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นมีใครจะเสริมหรือไม่  วันนี้ยัง 
   แถลงไม่ครบมีใครจะเพ่ิมเติม มีไหมครับ ท่านได้อ่านดูแล้วตรวจสอบความถูกต้อง หรือ 
   ว่ามีอะไรที่จะให้นายกฯ ท าอีกมีไหมครับบอกมาเลยนะครับจะได้เสริมจะได้รู้กันทุก 
   หน่วยทุกส่วนนะครับ ถ้าไม่มีก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับผมจะไประเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภา อบต. 
ประธานสภาฯ  ๔.๑ แต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. หนองระเวียง 
    จ านวน ๓ คน  
   เชิญเสนอได้เลยครับ 
นางบรรจง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทุกท่าน ดิฉันนางบรรจง ร่มเริง สมาชิก อบต.  
   หมู่ 1 ขอเสนอ นายพูน  แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ค่ะ  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายบัญญัติ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายบัญญัติ ทะเลดอน สมาชิก อบต. 
   หมู่ 13 ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ           ขอรับรองครับถูกต้องนะครับอย่างที่ผมพูดผมจะเลือกแบบกระจายไม่เรียกแบบกระจุก 
   ในส่วนสามคนนี้มีใครจะเสนออีกไหมครับ 
นายสุชาติ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุชาติ เทือกพุทรา สมาชิก 
    อบต. หมู่ 1 ขอเสนอ นายมนตรี เด่นดวง 
 นางสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทุกท่าน ดิฉันสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง สมาชิก อบต. หมู่ 
   ๑๖ ขอรับรองค่ะ 
นายส าเริง   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน ผมนายส าเริง มิ่งพิมาย สมาชิก 
    อบต. หมู่ ๒๐ ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ  มีใครจะเสนอใครอีกไหมครับ 
นางล ายงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางล ายงค์ ราวพิมาย สมาชิก  
   อบต. หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นางมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ค่ะ 
นายประภากร  ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
   ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ 15 บ้านโจด ขอปรึกษาท่านประธานสภาฯ 
   เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการท่านประธานน่าจะแต่งตั้งคนที่ 1 แล้วก็ถามที่ประชุมว่ามีใคร 
   จะเสนอคนที่ 1 อีกไหมถ้าไม่มีแล้วท่านประธานก็แต่งตั้งคนที่ 2 ต่อไปเลยครับ แต่ท่าน 
   ประธานพูดต่อยาวไปแบบนี้เดี๋ยวเราก็ได้มาลงมติเลือกคนที่ 1 กันอีกมันจะยุ่งยากนะ 
   ครับท่านประธาน ขอให้เป็นตอน ๆ ขอท าความเข้าใจนะครับ 
ประธานสภาฯ  ครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่ผมน าเรียนเอาไว้ว่าเลือก 3 ท่านก็เสนอมา 1 และ 2 และ 
   อีกท่าน 1 และผมจะถามว่า 3 ท่านนี้มีใครจะเสนอเป็นท่านที ่4 อีกไหมครับ 
ประภากร   ขออนุญาตท่านประธานคือท่านประธานเสนอคนที่ 1 เลือกตั้งเสร็จแล้วท่านประธานก็ 
   ถามว่ามีคนจะเสนอคนที่ 1 อีกไหมถ้าไม่มีก็คือคนที่ 1 ได้แล้วท่านประธานก็ถามว่า 
   เสนอคนต่อไปเป็นคนที่ 2 นะครับไม่ใช่ว่าท่านประธานให้เสนอยาวไปแบบนี้เหมือนกับ 
   ว่าตอนนี้ 3 คนนี้เป็นคนที่ 1 นะครับท่านประธานเข้าใจนะครับ  
ประธานสภาฯ   ครับความเข้าใจมันเป็นคนละเรื่องกัน คนที่ 1 นะครับ ใน 3 คนนี้ผมจะมาเลือก 1 
    ,2,3 ไปเลยในลักษณะนั้นจะด าเนินการตามที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอไหมครับหรือจะ 
   เอาตามผมนะครับเพราะมีอยู่ ๓ ท่านนะครับตามท่ีท่านผู้ทรงเกียรติเสนอ 
นายกฯ   กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในเรื่องของการคัดเลือก  
   คณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 15 ได้กล่าวไว้นะครับก็ในส่วนของ 
   ขั้นตอนในการน าเสนอก็เลือกคนที่ 1 ใครจะเสนอใครหรือจะเสนอก่ีคน แต่ถ้าหากว่าไม่ 
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   มีใครเสนอคนที่  1 มีจ านวน 2 คนหรือ 3 คนก็ถือว่าคนที่  1 นั้นได้ไปแล้วนะ 
   ครับต่อไปก็เป็นการคัดเลือกคนที่ 2 นะครับก็อาจจะมีคนเสนอคนอีก 2 คน 3 คนก็ได้ 
   ตามเหตุการณ์นะครับเสร็จแล้วก็มาลงมติกันว่าคนที่ 2 จะเป็นใครนะครับแต่ถ้าหากว่า  
   จะด าเนินการตามท่านประธานสภาฯ ได้หารือเมื่อสักครู่นั้นนะครับอยู่ในส่วนของ 
   คณะกรรมการแล้วก็สมาชิกทุกท่านเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับข้ามขั้นหลักการมติท่าน  
   สมาชิก หมู่ 15 ได้กล่าวไว้นะครับ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกฯ ก็เป็นไปตามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอ ที่เสนอไปแล้ว 1 ท่าน 
    ท่านที่ 2 ได้แล้วยังเหลือท่านที่ 3 
นายประดิษฐ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ผมนายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 ผมขอเสนอนายบุญเสริม กรวดกระโทก 
   เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. คนที่ 1 ครับ 
ประธานสภาฯ  อันนี้กรรมการพัฒนาอยู่ในข้อ 4.1 นะครับเราจะเริ่มด าเนินการคนที่ 1 แต่ตอนนี้เป็น  
   คนที่ 2 จริงไหมคนที่ 3 นะครับ จะเอายังไงเราจะเริ่มใหม่หรือจะเอายังไง 
นายบุญเสริม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   ผมขออนุญาตที่ประชุมผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก  สมาชิก อบต. หมู่ 14  
   ขออนุญาตหารืออย่างนี้นะครับ ท่านประภากร อยู่เย็น ส.อบต. หมู่ 15 หารือ 
   ท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับ ก็พยายามตามระเบียบวาระคือตามที่ท่าน  
   พูดเลือกคนที ่1 เสร็จแล้วมีผู้รับรองครบทั้ง 2 ท่าน ท่านก็ต้องถามว่ามีใครจะเสนอคน 
   ที่ 1 เพ่ิมอีกไหมถ้าไมม่ีก็ขอมติในที่ประชุมนะครับขออนุญาตน าเรียนอย่างนี้นะครับ  
ประธานสภาฯ   ก็หารือนะครับว่าตอนนี้เราไปถึงคนที่ 3 1,2 เรารับรองไปแล้ว ดังนั้นผมต้องน าเรียน 
   ปรึกษาผู้ทรงเกียรติที่ เคยอยู่ก่อน ท าตามระเบียบข้อบังคับของที่ประชุมนะครับ  
                               ผมหารือว่าคนที่ 1 เราเลือกมาแล้วคนที่ 2 หรือจะด าเนินการเลือกใหม่ 
นายประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอให้ 
   เสนอใหม่เลยครับ  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้ทรงเกียรติได้เสนอว่าเลือกใหม่เลย  
   4.1 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้ 4.1 ขอเชิญครับ 
นายสุชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุชาติ เทือกพุทรา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอเสนอ  
   นายมนตรี เด่นดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่17 
ประธานสภาฯ  ขอสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
นางสวัสดิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสวัสดิ์ 
    เยี่ยงอย่าง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่16 ขอรับรองค่ะ 
นายส าเริง   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายส าเริง มิ่งพิมาย 
   สมาชิก อบต. หมู่ที ่20 ขอรับรองครับ 
นายประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต,หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นายบุญเสริม กรวดกระโทก 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
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นายณรงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณรงค์ 
     มิ่งพิมาย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑1 ขอรับรองครับ 
นายประจวบ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายประจวบ  เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
นางบรรจง   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบรรจง  ร่มเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอ 
   นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
นายประภากร   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายประภากร อยู่เย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอรับรองครับ 
นายบัญญัติ   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบัญญัติ ทะเลดอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  
   ขอรับรองครับ 
นายกฯ   ตอนนี้เราอยู่ในคณะกรรมการชุดแรกซึ่งคนที่ 1 เสนอมา ๓ คนจะต้องมาเลือกคนที่ 1 
   ภายใน 3 คนให้เหลือคนเดียวนะครับ นั้นคือได้คนที ่1 นะครับขอบคุณนะครับ 
ปลัดฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ในการเลือกคณะกรรมการ 
   การพัฒนา อบต. จริง ๆ แล้วระเบียบไม่ได้เขียนไว้นะคะ จะเลือก 3 คนไปเลยก็ได้นะคะ 
    ยกเว้นในเรื่องของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต้องเลือกทีละ 1 คน ขอ 
   อนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้พิจารณาค่ะ 
ประธานสภาฯ  ตอนแรกผมก็คิดว่า 3 คน ใน 3 คนนี้จะเลือกใครเป็นคนที่ 1 ใช่ไหมครับ ที่ 1,2,3 
นายณรงค ์  ผมคิดว่าไม่ต้องเลือกเพราะไม่มีคนเสนอคนที่ 4 ก็เป็น 3 คนเลยครับ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับทั้ง 3 คนท างานร่วมกันอย่างที่ผมน ามาเรียนที่ประชุมได้สมาชิกผู้ 
   ทรงเกียรติได้เสนอ คณะกรรมการพัฒนา อบต. หนองระเวียง คือ นาย มนตรี  เด่นดวง 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗  นายบุญเสริม  กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ ๑๔  
   นายพูน แตกโพธิ์  สมาชิก อบต. หมู่ ๒ นะครับ ต่อไป 4.2 นะครับเสนอครั้งเดียวทั้ง 3 
   คนเลย ทั้งท่ีท่านปลัดเสนอเม่ือสักครู่นี้เดียวผมจะถามว่าคนที่ 4 มีไหมครับ 
ประธานสภาฯ  4.2 แต่งตั้งตัวแทนสมาชิก อบต. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น จ านวน ๓ คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ 
นายณรงค์ศักดิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายณรงค์ศักดิ์ รวมพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1๒ ขอเสนอ นายสายชล  ยิ้มน้อย 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
นายชัยยงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชัยยงค์ พอดี 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ 
นายชูชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 
นางสาวมัทนา   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
   นางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ขอเสนอนายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก  
   อบต. หมู่ที่ 9 
นายประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
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นายณรงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณรงค์  มิ่งพิมาย  
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑1 ขอรับรองครับ 
นายบุญเสริม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    กระผมขอเสนอนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
นายประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
   นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
นายณรงค ์        เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณรงค์  มิ่งพิมาย  
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑1 ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ   มีใครจะเสนอคนที่ ๔ ไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่าทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 
ประธานสภาฯ  4.3 แต่งตั้งตัวแทนสมาชิก อบต. เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
    หนองระเวียง จ านวน 2 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ 
นางล ายงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางล ายงค์ ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ขอเสนอ 
   นางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายประภากร   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ขอรับรองครับ 
นายณรงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณรงค์  มิ่งพิมาย  
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑1 ขอรับรองครับ 
นางสวัสดิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
   นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 ขอเสนอ นายประจวบ  เนื้อนา 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
นายณรงค์ศักดิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณรงค์ศักดิ์ รวมพิมาย 
    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑2 ขอรับรองครับ 
นางสาวมัทนา   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมัทนา 
   อ่ิมเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอรับรองค่ะ 
ประธานสภาฯ  มีใครจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าเราได้ครบแล้วนะครับ ๒ คน คือนางสาวมัทนา 
    อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 และนายประจวบ  เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ   4.4 แต่งตั้งตัวแทนสมาชิก อบต. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมมีได้ 
   3-7 แต่ไม่เกิน 7 ตามข้อ 12 ดังนั้นก็จะหารือในที่ประชุมท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
   ขอปรึกษาเราจะเอา 3 หรือ ๗ ท่านนะครับขอให้หารือครับ 
นายประภากร  ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
   ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ 15 ขอเสนอ 3 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  มีใครจะเสนออีกหรือไม่ เรายึดระเบียบตามนี้นะครับขอยกมือรับรองด้วยครับเป็นคณะ 
   กรรมการการตรวจรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  ผมเห็นชอบตามที่นายประภากร อยู่เย็น เสนอ    
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ  
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นายประภากร   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
   นายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ 15 ขอเสนอนางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง สมาชิก 
    อบต. หมู่ที่ 16 ครับ 
นายมนตรี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
   นายมนตรี เด่นดวง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 ขอรับรองครับ 
นายชูชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายชูชาติ เทือกพุทรา 
    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 
นายพูน   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
   ขอเสนอ นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ครับ 
นางล ายงค ์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันล ายงค์ ราวพิมาย 
    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ขอรับรองค่ะ 
นายบุญเสริม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    กระผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑4 ขอรับรองครับ 
นายประภากร   ขออนุญาตครับอันนี้เข้าตอนที่เราปรึกษาเบื้องต้นเราต้องเสนอ 1 ท่าน เราต้องถามว่า 
                             ใครจะเสนอคนท่ี 1 อีกไหม จะไมเ่สนอ 3 ท่านรวมครับประธาน 
นายส าเริง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
   นายส าเริง  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20 ขอเสนอ นางล ายงค์ ราวพิมาย สมาชิก  
   อบต. หมู่ที่ 7 
นางสาวมัทนา            เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง 
   สมาชิก อบต. หมู่ที ่10 ขอรับรองค่ะ 
นางสวัสดิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสวัสดิ์ 
   เยี่ยงอย่าง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 ขอรับรองค่ะ 
ประธานสภาฯ   มีใครจะเสนอคนท่ี 2 อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  มีใครจะเสนออีกไหมครับไม่มีก็ถือว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรตินางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง สมาชิก 
    อบต. หมู่ที่ 16 นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 และนางล ายงค์ ราวพิมาย 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ได้มอบความไว้วางใจให้เป็น คณะท างานเป็นคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบรายงานการประชุมดังที่เราได้คัดเลือกสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เข้าไปครบ 
   นะครับ  มี มีอะไรเพ่ิมเติมขาดตกบกพร่องก็ชี้แนะ ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ 
   เท่าที่ควร ผมน าเรียนตอนต้นต้องอาศัยทุกภาคส่วนไม่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าสมาชิกผู้  
   ทรงเกียรติที่อยู่ก่อน ผมถือว่าเป็นคนใหม่  มีอะไรอีกไหมครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติใน 
   วาระที่ ๔ เราได้เลือกกรรมการจบลงไปแล้วนะครับ ถ้าท่านไม่มีข้อชี้แนะในส่วน 
   คณะกรรมการทั้งนี้ผมไประเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
ประธานสภาฯ  เรื่องนีท้่านใดจะรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นนายก 
   หรือท่านปลัดฯ เจ้าหน้าที่ครับ รายงานการติดตามประเมินผลผมก็ไม่ทราบว่าเป็น 
   เจ้าหน้าที่ส่วนไหนดูแล เชิญครับ  
นายวสวัตติ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ผมนายวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง หัวหน้าส านักปลัด รายงานการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่  
   9 (5) เสนอให้ผู้บริหารด าเนินการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นนะครับจะต้อง 
   ปีละ 1 ครั้งก็คือเจ้าหน้าที่ท าสรุปเป็นเอกสารในรายงานการติดตามผลและประเมินผล 
   ตามที่สมาชิกได้รับไปแล้วให้ไปดูในสวนที่  2 นะครับหน้าที่  6 อันที่ เป็นผลการ 
   ด าเนินการแบ่งตามที่ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นโครงการที่ 
   เราได้น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ โดยรวมคือ 5 ปีทั้ งหมด 265 โครงการเป็นเงิน 
   งบประมาณ 212,583,000 บาท ด้านเศรษฐกิจ 

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  โดยมีก าหนด
 ระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลแบบพัฒนาท้องถิ่นปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
 1. ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  
 1.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) ถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 และเปลี่ยนแปลง 
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 ตารางท่ี 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ป.02)  
ยุทธศาสตร์ รวม 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 265 212,583,000 
ด้านเศรษฐกิจ 36 78,000 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 199 143ล980,000 
ด้านการเมืองการบริหาร 76 18,200,000 
ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

51 10,365,000 

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 20 28,710,000 
 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564  
 ตารางท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ผ.02)  

ยุทธศาสตร์ โครงการที่เสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการทั้งหมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 43.75 9 56.25 16 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 25.00 0 0 4 100 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

24 75.00 0 0.00 32 100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

5 41.67 0 0.00 12 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 33.33 0 0.00 3 100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

0 0.00 0 0.00 0 0 

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 38 56.72 9 13.43 67 100 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ขององค์การบริหารส่วน ต า บ ล
หนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข 
 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   

1. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 5 ไป
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 

   

2. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ต่อจากถนน 
คสล.เดิมสายป่าช้า ถึงสามแยก หมู่ที่ 15 ไปยังหมู่ 3 

   

3. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโจด 
หมู่ที่ 15 ต่อจากถนน คสล.เดิม 

   

4. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 จากสี่แยก
ซอย 6 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 

   

5. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 จาก
บ้านนางเปลียว ทะรินรัมย์ ไปนานายสมร คูณค้ า  

   

6. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 สามแยกไป
บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ถึงนาพ่อล้อม อาศัยไร่ 

   

7. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 สามแยกนา
ป่าตาลไปถนนหลักสิบบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 

   

8. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้าน
หนองบัวค า หมู่ที่ 5 

   

9. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้าน
หนองบัวค า หมู่ที่ 5 

   

10. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 สายกลาง
สระน้ าหนองขาม 

   

11. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 สายกลาง
สระน้ าหนองขาม 

   

12. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 สายโนนเพร็ชรไปบ้าน
โจด หมู่ที่ 15  

   

13. ก่อสร้างทางออกก าลังกาย คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
2 บริเวณสระน้ าหนองขาม 

   

14. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เดิมตั้งแต่สามแยกศาล
ตาปู่ หมู่ที่ 14 ถึงสามแยกบ้านนายถวิล ท าไถ 

   

รวม 7 7 0 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

   

1. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านนาตาหิน  
หมู่ที่ 9 

   

2. วางท่อระบายน้ าหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง 

   

รวม  2  
รวมทั้งหมด 7 9 0 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

   

1. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ     
2. ส่งเสริมการเลี้ยงหอยขมในบ่อดิน     
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น     
4. อบรมท าน้ าอ้อยก้อน    

รวม 1 3  
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

 ๓. ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา  
   

1. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย    
2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
3. ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก     
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด. อบต. 
หนองระเวียงหมู่ที่ 6  

   

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด. อบต. 
หนองระเวียงหมู่ที่ 2  

   

6. จะซื้ออาหารเสริม (นม)    
7. อุดนหนุนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต. 
หนองระเวียง 

   

 

รวม  
 

๖ 

 
 

 

๑ 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร

เสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   

1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาความเดือดร้อน    
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน     
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการประชุม
ประชาคม  

   

5. การสร้างงานสร้างอาชีพ     
6. สามวัยใสใจสุขภาพสานสัมพันธ์ครอบครัว     

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

   

1. อุดหนุนส าหรับการด าเนินการงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-20 

   

2. ควบคุมป้องกันระงับโรคติดต่อ     
3. ผ่าตัดต้อกระจก     
4. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า    

รวม 3  1 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

   

1. กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์     
2. แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด    
3. ส่งนักกีฬาร่วมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในเทศกาลต่างๆ     
4. จัดซื้อพัสดุกีฬา     
5. อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนต าบลหนองระเวียง     
6. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพิมายงาน (เทศกาล
เที่ยวพิมาย) 

   

รวม 1  5 
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7. อบรมส่ งเสริมการดูแลคุณ ภาพสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของพิการและผู้สูงอายุ  

   

8. อบรมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี     
9. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. (ส่วนกลาง) อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

   

รวม 8  1 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานงบกลาง 

   

2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ     
5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองระ
เวียง  

   

6.. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น    
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     

รวม 6   
 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

   

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง 

   

รวม   1 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารทั่วไป (ค่าใช้สอย)  

   

1. อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง  

   

2. ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน    
รวม 1  1 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา (ค่าใช้สอย)  

   

1. พัฒนาบุคลากรการศึกษาดูงานมหกรรมศึกษาท้องถิ่น    
รวม   1 

 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร

เสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

   

1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย     
2. ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
3. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าปี 2564     

รวม 1  2 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริการทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์  

   

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน     
2. จะซื้อชุดรับแขก     
3. จะซื้อเลื่อยโซ่ยนต์    

รวม 1  2 
 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   

1. จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     
2. จะซื้อเครื่องพิมพ์    

รวม 2   
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

   

1. ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ     
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    

รวม   2 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน  

   

1. รณรงค์คัดแยกขยะ    
รวม 1   

 

ประธานสภาฯ  ครับตามที่เจ้าหน้าที่ ได้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รายงานไปแล้ว 
    ใครดูโครงการ ผิดพลาดมีตรงไหนไหมครับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
   2564 ดูแล้วไม่มีผิดพลาดตรงไหนถ้าไม่มีใครสงสัย เป็นไปตามนี้ตามแผนถึงสิ้นปีจะ 
   น ามาชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ คงจะเป็นไปตามอย่างนั้นนะครับที่เรียนรู้นะครับก็ตามที่ 
   ผมบอก ก็ต้องศึกษาปลัดถูกไหมเป็นไปตามนี้นะครับ มีหน้าที่เราก็มาดู กันอีกทีแผนแต่ 
   ละหมู่บ้านก็คงมีเอาไว้แล้วนะครับ มีใครมีอะไรไหมครับ ผมจะไปวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเลยครับ 
นายบุญเสริม   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรง
   เกียรติทุกท่านผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิกหมู่ที ่ 14 เรื่องแรกเรื่อง
   ขยะที่ตรงลานจอดรถของหมู่ 18 เป็นลานรถอีแต๋นที่ขยะตอนนี้ถ้าท่านอาจจะไม่ได้มา
   เห็น ตอนนี้ไปดูนะครับ ท่านรองประธานสภาฯ มีขยะทิ้งลงมาข้างทางผมถ่ายรูปไว้ดู
   หรือไปดูได้ตาเปล่าก็ให้แต่มันก็รกจนชาวบ้านเขาเห็น ถ้าหน้าฝนลงมาถึงเขตของหมู่ที่ 
   14 ถ้าน้ าไหลก็ลงสระบ้านเพชรนะครับ มาเคลียร์ให้หน่อยก็ได้หรอกครับพอดีมันเป็น
   โครงการของท่านนายก ทีมี่นโยบายอยู่แล้วนะครับหรือจะชี้แจงยังไงก็ ชี้แจงได้ครับ ไม่
   เป็นไร เรื่องที่ 2 ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สัญจรเกี่ยวกับทางโรงงานและครับ
   แต่ขออยู่ในฝ่ายบริหารนะครับน าเรียนไปแก้ไขนี้จะมาเรื่องรถวิ่งเมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่
   เดี๋ยวนี้รถเยอะขนน้ าซ่า ตอนนี้เราได้คุยวิ่งเส้นทางเดียวครับ 
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รองประธานสภาฯ  มีอยู่ในช่วงในค่ะ 
นายบุญเสริม   ขยะใช่ไหมครับตรงลานรถอีแต๋นครับ เป็นสนามกีฬาเก่าของหมู่ 18 ตรงติดทางไป 
   ถนนหมู่ 14 นะครับ ตั้งแต่หมู่ 18 ลงไป 
รองประธานสภาฯ  จะตรวจสอบให้นะคะ 
นายบุญเสริม   เรื่องที่ 2 ก็คือศาลตาปู่ เส้นเดียว รถมันเยอะนะครับแล้ววิ่งเร็วมาก แต่ก่อนเราได้ 
   คุยกับสิ่งแวดล้อมเรามีมาตรการตลอดแต่ปีนี้รู้สึกว่าเราไม่ได้ประชุมกันเลยผมก็ไม่รู้จะ  
   ท ายังไงชาวบ้านก็ตามแต่ผมคนเดียวก็บอกว่า รอเข้าที่ประชุมสภาได้พูดทีเดียว ทราบ  
   กันหลายๆ คนนะครับ ความเดือดร้อนอาจจะเห็นหลายหมู่หรือหลายหมู่อาจจะไม่เห็น 
   เพราะไม่ได้ผ่านมาคือวิ่งเร็วทางก็ช ารุดอยากให้ท่านผู้บริหารไปดูหน่อย ตอนนี้รถมาจอด  
   ข้างทางเขารอคิวเข้าใจเขาต้องการคิว พอครับลุงเขาจะเอารถมาจอดรอคิวเป็นร้อย  ๆ 
   คันมีแสงสว่างอยู่ดวงเดียวของหมู่บ้านตรงสามแยกแต่รถจะจอดข้างทางเป็นร้อย ๆ คัน 
   ตี 1 ตี 2 ไปดูได้แทบจะไม่มีช่องวิ่งก็ช่วยๆ หน่อยครับคือให้เขาจัดเป็นแถวๆ หรือคือ 
   ง่าย ๆ ให้ดูดีกว่านี้สักหน่อยทางที่ดีอยากให้มีแสงสว่างเพ่ิมมากกว่านี้  ถ้าทางผู้บริหาร 
   โรงงานช่วยได้อาจจะเป็นแสงสว่างยังไงก็ได้อีก 2-3 ดวงนะครับกลางคืนชาวบ้านสัญจร 
            ไปมาไม่น่ากลัวนะครับอันนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ รถวิ่งปุ๋ยเมื่อก่อนที่ผมเคยคุยกับหัวหน้า 
   ส่วนนั้นอาจจะฝ่ายบริหารข้างในที่ขอให้วิ่งเหมือน รดน้ าชาวิ่ง  แต่ตอนนี้ท่านรอง 
   ประธานฯ ไม่เคยมามองตรงนั้นหรือไม่อาจจะไม่มีเวลาคือเขาไม่ได้วิ่งเส้นเดียวคือวิ่งทาง 
   ลัดไปหน้าโรงงาน ตอนนี้มันวิ่งรถไปโรงน้ าตาลปกติเขาก็ต้องไปลงตรงนั้นอยู่แล้วและ 
   รถอ้อยก็ต้องวิ่งผ่านหมู่ 14 อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะมาขายที่โรงงานน้ าตาล ที่นี้รถวิ่งขี้เถ้า 
   หรือฝุ่นเขาอยากเข้าทางลัดออกหน้าโรงงานมักง่ายหน่อยหนึ่งก็วิ่งไปเลยครับเวลาไป 
   ตลาด รถวิ่งไม่ได้เลยครับ รถวิ่งอ้อยก็ธรรมดาของเขาแต่รถน้ าชาวิ่งฝุ่นวิ่งขี้เถ้า  ผม 
   อยากให้วิ่งออกตรงซอย 8 ที่ เดียวครับตามระเบียบที่เราเคยคุยกันไว้มันจะได้เป็น 
   ระเบียบและอีกอย่างหนึ่งมีทางลัดจะออกต้อง ข้อ 14 หรือ ข้อ 13 ไม่แน่ใจอีกป้อม 
   ครับจะลัดผ่านหมู่ 14 หมู่ 12 มาออกตรงหมู่ 13 แยกโรงเรียนเคยคุยกันไว้แต่บางคน 
   อาจจะเหมือนคนในเขตพ้ืนที่ทางเราบอกมาเขาก็ไม่พอใจฝ่ายบริหารโรงงานน้ าตาล ช่วง 
   ว่าเน้น ๆ หน่อย คือวิ่งก็วิ่งให้มันเป็นเส้นทางไปเลยครับไม่ว่า คุณอยากสบายคุณจะไป 
   ทางลัด ชาวบ้านเขาเดือดร้อนชาวบ้านก็บ่นมานะครับเรื่องแบบนี้ผมว่ามันแก้ง่ายนะครับ 
   เพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเป็นรถหลาย ๆ คัน นี้เป็นการชี้แนะนะครับแต่ชาวบ้านมา 
   ร้องเรียนกับผม แต่ผมไม่ได้ร้องเรียนแต่วันนี้เป็นวันแรกของที่ประชุมท่านนายก ท่าน 
   ฝ่ายบริหารนะครับเป็นการชี้แนะจะได้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปผมจะได้แก้ให้ชาวบ้านตอนนี้ 
   ก าลังได้บอกนายกไปนะครับ นายกจะได้ไปจัดการเรื่องรถนะครับ เรื่องท่ี 3 เรื่องการ 
   ร้ อ ง เรี ย น เมื่ อ ห ล าย เดื อ น ที่ ผ่ า น ม า เร า ได้ คุ ย ท่ าน น าย ก ยั ง ไม่ ม าป ร ะชุ ม 
   ตอนนี้รถมาวิ่งแข่งมาราธอนมอเตอร์ไซค ์ชาวบ้านก็ร้องเรียน ไหนบอกเรียนไป แ ล้ ว ที ่
   สาธารณะตรงนี้เป็นสระน้ าบ้านเพชรนะครับ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองไปดูให้ 
   ผมหน่อยว่าถ้าผมจะพูดคนมันก็คงไม่ดีส าหรับผม อยากเป็นปัญหาเพราะมันเป็นที่ 
   สาธารณะแล้วก็ไปจัดเหมือนกับว่าเป็นการส่วนตัวทุกวันอาทิตย์มันก็ต้องเสียงดัง 
   ฝุ่นละอองจากโรงงานก็เต็มที่กันอยู่แล้วครับยังมีฝุ่นมอเตอร์ไซค์ รถเก๋งวิ่งอีก ชาวบ้าน 
   เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็อยากฝากในที่ประชุมให้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยไปดูให้ 
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   ผมหน่อยว่าคุณจะมาแข่งอย่างนี้ไม่ได้กรรมสิทธิ์ มาอย่างไรขออนุญาต น าเรียน เพียง 
   เท่านี้ครับท่านประธาน 
ประธานสภาฯ   ขออนุญาตอย่างนี้นะครับ ในส่วนของเรามานั่งในส่วนของสมาชิกที่ผู้ทรงเกียรติได้รับ 
   ความไว้วางใจเพ่ือความอยู่ เย็น เป็นสุขมีอะไรเราพูดกัน ในนี้ จะถือว่าเป็นการ 
   ร้องเรียนเสนอผมถือว่าไม่ใช่นะครับ เรามาร่วมมือกันแก้ปัญหาปัญหาสิ่งนี้ตรงนี้ตรงไหน 
   พอแก้ได้ก็ต้องร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้ท าไมปล่อยปะละเลยท านอง 
   ไม่ใช่ไม่ว่าใครไปด่าใครนะครับ เราอยากให้บ้านเมืองเราอยู่ดีมีสุขใช่ไหมครับ มีอะไร  
   เรามาพูดกันมีอะไรเรามาร่วม การร่วมหาทางแก้ไขอย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลย  
   นะครับในส่วนของแข่งรถยังอยู่ ในหมู่ที่ 12, 14, 16 ตอนนี้ฝากลงไปดูแลแก้ไข 
   นะครับในส่วนของรถวิ่งอย่างว่าแหละนิสัยของคนไทยต้องฟังระเบียบมีปัญหาต้องแก้ทุก 
    คนมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ในส่วนคนไทยที่ท่านพูดนะ ชอบลัดทางให้วิ่งก็ไม่วิ่งหรอก 
   นี้ มันถึงโดนอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่ดูโทรทัศน์กันนะครับ อันที่กลับไม่ให้กลับรถก็กลับรถอัน 
   นี้ ยกตัวอย่างเรื่องจากตรงนี้นะครับก็ให้รองประธานสภาฯ อยู่ใกล้ชิดทางนั้นดูแล 
รองประธานสภาฯ  ขออนุญาตท่านประธานก็อยากให้หมู่ 12 หมู่ 14 หมู่ 16 ช่วยไปดูทางรถมอเตอร์ไซค์ 
   วิ่งนะค่ะ คือรองประธานผ่านมาก็เห็น ให้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลค่ะ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ 
นายประภากร    กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมประภากร อยู่เย็น 
   สมาชิก อบต. หมู่ ๑๕ คือ อยากจะเรียนปรึกษาเรื่องกองทุนสวัสดิการนักกีฬาเพราะว่า 
   ตอนนี้สมาชิกใหม่ก็เข้ามาเยอะ น่าจะไม่รู้ยังไม่เข้าใจในระเบียบนะครับก็อยากเรียน 
   ปรึกษาว่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาจะต้องหักเงินเข้ากองทุนนะครับแล้วเราจะสามารถหักเงิน 
   ตามปกติที่เคยเป็นมาหรือเปล่า วันนี้ผมก็เห็นผู้น า หมู่บ้านมาเยอะ หรือท่านจะกลับไป 
   เหลืออยู่ 2 ท่านก็ไม่รู้จะปรึกษา อย่างไรนะครับผม ก็เลยไหนก็ตั้งใจจะปรึกษาแล้วก็ 
   ปรึกษาสมาชิกก่อนก็ได้นะครับว่าจะด าเนินการอย่างไรจะหักต่อไปเป็นปกติเหมือนเดิม 
   หรือจะยังไงครับผมก็ให้แสดงความคิดเห็นหน่อยครับ 
ประธานสภาฯ   ครับขออนุญาตนะครับเป็นกองทุนสวัสดิการนักกีฬาใช่ไหมครับเป็นสวัสดิการ 
   จากสมาชิกหักคนละเท่าไหร่ครับ 
นายประภากร   ตามปกติหมู่บ้านก็หักหมู่บ้านละ 1,000 บาทนะครับเข้ากองทุนนักกีฬาตอนนี้ก็จะหัก 
   ประมาณนี้ มีนาคมถึงเมษายนนี้และครับ เป็นห่วงว่าเพ่ือนสมาชิกท่ีมาใหม่อาจจะไม่รู้ไม่ 
   เข้าใจก็ขออยากจะปรึกษาว่าหาข้อยุติตรงนี้นะครับผม ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  อย่างที่ผมมาใหม่อันไหนที่เราเคยท าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเขาหักเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับหักหมู่ 
   ละ 1,00๐ บาทใช่ไหมเป็นกองทุนตอนนี้มีใครเป็นผู้ดูแล เก็บเงินเอาเงินไปไว้ตรงไหน 
   ท าอะไรผมไม่รู้ ผมถามเลยนะครับกองทุนตรงนี้ท่านสมาชิกท่านเก่า ๆ เป็นอย่างไรครับ 
นายประภากร   ครับเมื่อก่อนก็มีท่านนายกคนเก่าท่านก็เป็นประธานเรื่องกองทุนนี้แหละครับแล้วเราก็ 
   หักมาทุกปีหลายปีแล้วนะครับ หักมาเป็นกองทุนสวัสดิการนักกีฬาที่บ้านเราได้แข่งขัน 
   กันก็หักกันทุกปีนะครับมันก็มีกองทุนอยู่ก็หักเข้ากองทุน 
ประธานสภาฯ   หักเข้ากองทุนหักจากหมู่บ้านหรือหักจากสมาชิกใช่ไหมก็ต้องมีหารกันอีกครับก็หัก 
   หมู่บ้านละ 1,000 บาท 
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นายประภากร   ที่ผ่านมาก็หักจากสมาชิกแล้วสมาชิกก็ไปหารกับผู้ใหญ่บ้านถ้าปกติบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ 
   หารหรอกก็เกือบทุกหมู่บ้านนะครับก็ช่วย ๆ กันครับ 
ประธานสภาฯ  ตอนนี้สมาชิกลดลงไปจะหักเพ่ิม 200 ดีไหมครับ  
นายประดิษฐ์    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับตอนนี้ 
   อยากทราบเงินยังเหลืออยู่ไหมครับ 
ประธานสภาฯ  ตอนนั้นท่านนายกเป็นผู้เก็บรักษาเงินตรงนี้ไปใช้ในกีฬาใช่ไหมครับ 
นายกฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภาษิต 
   แสนเจ๊ก  นายกฯ นะครับก็ในส่วนกองทุนกีฬาในเวลานี้นะครับเห็นนายกเป็นประธาน 
   ต่อไปคงจะเป็นผมในเรื่องของการดูแลในส่วนตรงนี้ ผมก็อยากให้มีในส่วนของกองทุน 
   นักกีฬาเพราะเราคงต้องได้มีกีฬาต่าง ๆ ที่มันมีอยู่แล้วเพ่ือในการแข่งขันเพ่ือจะเป็นใน 
   ส่วนของสวัสดิการของนักกีฬาบาดเจ็บต่างเหล่านั้นนะครับก็คงได้ต้องช่วยเหลือเขา กีฬา 
   เมื่อเล่นลงไปแล้ว อาจจะมีการบาดเจ็บนะครับก็อาจจะต้องมีกองทุนในส่วนนี้นะครับ 
   เรื่องของการดูแล เดี๋ยวผมคงต้องได้ติดตามดูนะเวลานี้นะครับ มีเงินอยู่ที่เท่าไร คงเป็น 
   เลขาหรือเหรัญญิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของตัวเงินนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตใน 
   การตอบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในส่วนของกองทุนมันมีเงินเหลือเท่าไหร่ ณ เวลานี้นะครับ 
   แล้วก็จะได้ด าเนินการถามเรียนในส่วนของคนน าเงินฝากหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยว  
   ผมขออนุญาตหารอืก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาตอบข้อค าถามในโอกาสหน้านะครับ 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านนายกฯ ได้น าเรียนเป็นการบอกต่อนะครับ อย่างที่ผมสอบถาม 
   ยอดเงินแล้วก็ดูการแข่งขันกีฬาในการแข่งขันกีฬาใช้การแข่งขันนี้นะครับไม่มีบ้านไหน 
   หรอกครับที่ไม่มีการบาดเจ็บ เจ็บกันทุกรายครับเพราะว่าพอศูนย์รวมข้ึนเวลาแล้วมีแต่ 
   คนอยากชนะเล่นเอาเป็นเอาตายเลยจะเป็นผมนี้ผมก็อยากจะ ถามที่ประชุมอย่างที่ท่าน 
   เสนอมาเคยหักผมเพิ่งทราบเมื่อกี้ก็เลยถามว่ากีฬาสัมพันธ์กีฬาต่าง ๆ เราจะมีเดินหน้า 
   ไปเรื่อยๆเป็นประจ าตอนนี้มันมีสาเหตุขัดข้องบางประการบางครั้งเงินยังไม่ได้ใช้แต่เงิน 
   คงยังไม่ไปไหนอยู่ที่ผู้รับผิดชอบนะครับ คือโอกาสปรึกษาเลยว่าเราจะหักเหมือนเดิมไหม 
   ตามท่ีท่านประภากรได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมเรามีน้อยคน  2,000 บาท ดีไหมครับ 
   เงินเก่ามีอยู่ไหมเหลือเท่าไหร่ อันนี้ทางเรายังไม่รู้ว่ายอดมีเท่าไรค่าใช้จ่ายในงานกีฬาแต่ 
   ละครั้งหมดไปเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ 
ปลัด อบต.  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องของเงินสวัสดิการนักกีฬา อันนี้ 
   ปลัดได้เป็นเลขาแต่จริง ๆ แล้วเรื่องของการเบิกจ่ายก็จะเป็นสมาชิกเก่าที่ออกไปแล้วนะ 
            คะเป็นกองทุนที่เราจัดตั้งมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วน่าจะ 10 ปีที่แล้วคนที่มีอ านาเบิกจ่าย 
             เงินจะมีท่านณรงค์ ประเสริฐการนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ส ารวย กังวานกิจตระกูลแล้วก็ท่าน 
   นายกนะคะ ในส่วนของบัญชีเงินฝากอยู่ที่ อบต. นะคะรายละเอียดต่าง ๆ เดี๋ยวประชุม 
   คราวหน้าจะให้เจ้าหน้าที่ท ารายละเอียดมาให้นะคะเพราะรอบที่แล้วได้แจ้งผ่านที่  
   ประชุมของสภา อบต. ไป ก่อนเมื่อจะหมดวาระได้แจ้งไปแล้วผู้ที่มีอ านาจเบิกจ่ายเงินก็มี 
   3 ท่านที่ได้น าเรียนแล้ว ในส่วนของสวัสดิการนักกีฬา ก็คือจริง ๆ แล้วมีระเบียบใน 
   เรื่องของเงินกองทุนเขียนไว้เป็นระเบียบนะคะว่าเราจะจ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้างซึ่งมันจะ  
   รวมถึงในเรื่องของการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์หรือสมาชิก อบต.ส่งเข้าไปแข่งขัน 
   อะไรอย่างนี้ กรณีที่มีปัญหาบาดเจ็บก็จะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมาจริง ๆ แล้วมี 
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   ระเบียบเขียนไว้เราจะช่วย เท่าไหร่นะคะแต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้มติที่ประชุม 
   ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน ขออนุญาตน าเรียนให้ท่านประธานสภาฯ ได้ทราบ แล้วก็ 
   รายละเอียดต่าง ๆ ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะสอบถามในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้น าเรียนให้ 
   ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ   ครับก็ขอบคุณท่านปลัดฯ ได้น าเรียนชี้แจง กองทุนสวัสดิการหักหรือไม่หักมีส่วนประเด็น 
   ที่ผมอยากจะถามแล้วก็ประเด็นต่อไปก็ด าเนินการตามภารกิจที่ตั้งเอาไว้โบราณเขาไม่ให้ 
   หรือคนเก่าคนแก่เขาตั้งเอาไว้ 
นายมนตรี    ขออนุญาตท่านประธานที่เคารพผมว่าหักเงินกองทุนของการแข่งขันกีฬาตอนนี้เรายังไม่ 
   ทราบข้อมูลยอดเงินเรายังไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ผมว่ารอประชุมครั้งหน้าค่อยมาคุยกันครับ 
ประธานสภาฯ   ครับเอาเป็นว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอทราบรายละเอียดก่อน ทราบรายละเอียดว่ามีอยู่ 
   เท่าไหร่เราจ่ายปีหนึ่งไปเท่าไหร่เสร็จแล้วจะหักไปเพิ่มเท่าไหร่ มีใครมีความคิดเห็นยังไง 
   ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมหารืออีกเรื่องหนึ่ง ถ้ามีก็เชิญครับปรึกษาหารือว่าเมื่อก่อนมีการ 
   ประชุมประจ าเดือน ท่านผู้ใหญ่ ท่านก านันฝ่ายปกครอง ผมนั่งดูอยู่เมื่อกี้กลับเกือบ 
   หมดแล้ว มาประชุมกับสมาชิกสภากับห้องประชุมเราเล็กไปหรือเปล่าตอนมามาก็ไม่ 
   ครบตอนกลับกลับเกือบครบเหลือ 2 หมู่บ้านนะครับ เหลือ 2 หมู่บ้านจะถามว่าเกษียณ 
   พร้อมกันที่อยู่นี้ อบต. จะเลี้ยงส่งไหมที่เหลือผมเดาเอาเอง แล้วผมจะถามสมาชิกเลยว่า 
   เราจะประชุมกันไหมทุกเดือนมีปัญหาอย่างหมู่ 14 เราก็จะได้มาติดตามใช่ไหมครับว่า 
   ท าอะไรไปบ้างนายกหรือรองประธานรับฝากไปแล้วค่ะยังเพ่ิมเข้าไปอีกทวีคูณมันมาก 
   กว่าเดิม เราก็จะได้มาดูท างานกัน การแถลงนโยบายให้ผู้ใหญ่บ้านผมว่าไปจัดห้อง 
   ประชุมใหม่เถอะ ถ้ามาครบนี่มันน้อย ว่าผมพูดภาษาชาวบ้าน เป็นคนแบบนี้เองแต่จะ 
   พยายาม จะ ฟังพ่ีน้องทุกคนให้มันดีเอาเป็นว่าเราจะประชุมใหม่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายประภากร    ครับในเรื่องที่ท่านประธานสภาฯ หารือจะประชุมไหมก็ต้องประชุมทุกเดือนครับ  
   ให้ท่านประธานสภาฯ จะก าหนดวันจะประชุมวันไหนแต่ละเดือนครับ 
ประธานสภาฯ   ในการประชุมนี้มีก าหนดถ้าผมใช้เทคนิคว่าอ านาจต้องประชุมทุกเดือนโดยไม่ถามท่านนี้ 
   ไม่ถูกนะต้องถามก่อนอย่างที่ ผมบอกเมื่ อกี้ แหละอันที่ เ รารายงานมา เดือน  
   นี้ เดือนหน้าเรามาติดตามมากหรือน้อยถูกไหมผมอยากให้เป็นอย่างนั้นครับ ทุกเดือนทั้ง 
   ฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นเราประชุมร่วมกันเอาอย่างนี้นะครับใครเห็นด้วยยกมือ ด้วยครับ 
   ผมอยากเห็นการยกมือเป็นการกระท าให้ที่ไม่ยกเป็นยังไงผมจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
   เพ่ือความเข้าใจว่าการประชุมของสมาชิกร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้านจะประชุมทุก เดือนนะ 
   ครับจะประชุมทุกเดือนไม่ใช่สมัยนะครับอันนี้นอกเรื่องไม่ต้องแต่งชุดสีกากีมาครับ 
นายประภากร    คือว่าเราจะก าหนดแบบนั้นเราก็ไปยังกับเขาไม่ได้ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านเราเชิญ  
   เขามาร่วมเราไม่มาร่วมเราก็ต าหนิเขาไม่ได้นะครับท่านประธาน 
ประธานสภาฯ   แต่ผมว่าการประชุมผู้ใหญ่บ้านเขามีเรื่องเราจะมาเขาก็เชิญเขามาเขาไม่มาก็แล้วแต่เขา 
   แบบเมื่อกี้ เขาอยากกลับก็ เรื่ องของเขานะครับแต่ เรากลับไม่ ได้นะชุดสีกากี  
   ยังไม่ปิดประชุมห้ามกลับนะครับทีนี้วันนี้เราจะประชุมประจ าเดือนนี้ใส่เสื้อสีไหนมาก็ได้ 
   ให้เป็นสุภาพใช่ไหมครับที่ท่านประชุมกันเอาว่าเราจะประชุมเป็นเงินเดือนไป 
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นายประภากร   ให้ท่านเน้นสีหน่อยก็ได้ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมว่าเราจะประชุมประจ าเดือนทุกเดือนแต่วันไหนนั้นผม ยังไม่ก าหนดนะ 
   ผมจะดูความเหมาะสมก่อน ใครเห็นว่าให้มีการประชุมประจ าเดือนโปรดยกมือครับ  
   มตทิี่ประชุม 20 เสียง 
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ผมพูดเราจะได้มาติดตามประเมินผลแต่ฐานะเรา 
   จะแจ้งผมจะให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกอาทิตย์ด้วยซ้ าไปตอนนี้เอาเป็นเดือนก่อน  
   20 หมู่บ้าน 20 คนมานั่งคุยกัน เป็นว่าประชุม ผมต้องเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีข่าวสาร 
   ทางราชการให้ทราบเป็นความสัมพันธ์ชุมชนทุกภาคส่วน ท่านใดมีเรื่องจะเสนอในเรื่อง 
   อ่ืนๆ อีกไหมครับ 
นายณรงค์   เรียนประธานสภาฯ ผมณรงค์ มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ ขอเรียนปรึกษาหารือ 
   ผลกระทบในวันข้างหน้า ที่ท าเลดอนหัวแหลมบ้านกระผมนะครับได้ออกรางวัดที่ติด 
   โรงงานนะครับ ถมเหมืองระบายน้ านะครับก็ได้ออกรางวัดแต่ตอนนี้ผลกระทบมันคือถ้า 
   น้ ามาปีนี้ไม่รู้จะออกไปทางไหนจากทุ่งนา บ้านหัวถนน บ้านเพชร บ้านโจด หนองขาม 
   มันจะไปลงที่เดียวที่เหมืองบ้านผมก็เลยอยากให้ช่วยหาทางออกครับ ถ้าไม่แก้ไขไว้ 
   ผมว่าน้ ามาปีนี้น่าจะกระทบหนักครับ 
ประธานสภาฯ   เป็นสิ่งที่ดีนะครับสมาชิกเราเป็นในฐานะตัวแทนเราต้องมองเผื่อเอาไว้ เพ่ือการเอาไว้เรา 
   อย่าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องวางแผนใช่ไหม เราวางแผนไว้ เขาจะได้ไม่ต้องด่า  
   อุตส่าห์เลือกไปไม่ดูอะไรเลยอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับ อันนี้เรื่องจริงนะท่านณรงค์ 
   เราวางแผนไว้เลย การที่เราไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็ด่าเราหมดปีน้ าท่วมถนนหนทาง 
   ทางขาด ก็โทรหาก็เร่งด่วนมากให้เทคอนกรีตอย่างเดียวก็ระบายน้ าก็ไม่ใส่ ผมก็ไม่รู้ 
   เหมือนกันผมไปถ่ายรูปตอนน้ าท่วม อันนี้เรื่องจริงตอนไหนไม่มีเห็นวาดภาพไว้ก่อนเลย 
   ฝากท่านรองประธานสภาฯ เรื่องนี้ อาไว้  มีอะไรอีกไหมครับ 
นายมนตรี   เรียนประธานที่เคารพก็หารือในสมาชิกใหม่นะครับก็คือทางบ้านหมู่ที่ 17 นะครับก็เป็น 
   หมู่บ้านทางผ่านจากอ าเภอพิมายมาบ้านวังหิน บ้านทองหลาง บ้านนาตาหิน ซึ่งมันจะ 
   เป็ นท างลั ดมันก็ ลั กษณ ะทางใหญ่ ทางหนึ่ ง  ซึ่ งมื ดมากท าให้ อันตรายซึ่ งผม 
   อยากจะ ขอเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ตรงนี้ไว้ว่าผมอยากจะ 
   ขอถนนเร่งด่วนมาก อันตรายมากด้วย รถจราจรมากก็พอกับถนนสายหลักเฉพาะทาง  
   สาย 6 ต่ า อยากจะขอไฟแสงสว่างแผนพัฒนา อบต. ไม่ทราบว่า ผมอยากเสนอให้เป็น 
   ไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน ยกมา 1 แผน ขอให้ช่วยพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ  ครับขอบคุณครับท่านไปสังเกตการณ์เลยนะครับว่า จุดไหน ที่มันอันตรายให้ที่เราขอไป 
   ต้องเฉพาะเจาะจงว่าเราไม่เอาทั้งถนนถึงสี่แยก เงินมากเราบอกจุดจ าเป็นก่อนนะครับ 
   เรื่องนี้ปรึกษาหารือกันจุดจ าเป็นเราตรงไหนหรือว่าเราจะเอาถนนตลอดหรือยังไงเราต้อง 
   ดูงบประมาณอีกทีก็เป็นเรื่องที่ดีเสนอผ่าน มีอะไรอีกไหมครับ 
ปลัดฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านนายกอย่างนี้ค่ะ 
   เดือนนี้มีประชุมตอนท่านนายกยังไม่ได้รับต าแหน่งขออนุญาตท่านนายกแจ้งในเรื่องข้อ 
   ราชการ 2-3 เรื่องนะคะ คือเรื่องแรกคืองานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของอ าเภอพิมาย 
   ซึ่งปกติแล้วท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิมายจะจัดกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นงานร่วมกันแต่ 
    ละท้องถิ่นซึ่งรอบนี้ อบต. นิคมสร้างตนเองเป็นเจ้าภาพนะคะ ก าหนดจัดวันที่ 12-18 



27 
 

    มีนาคมรายละเอียดขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ของ 
   กองการศึกษา น าเรียนท่านนายกแล้วจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ 
   วันนี้ท่านนายกเพ่ิงเข้ามาท างานรายละเอียดขออนุญาตแจ้ ก าหนดการไว้คร่าว ๆ ก่อน 
   รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดอบรม 
   โครงการเสริมสร้างศักยภาพร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนี้  อบต. ธารละ 
   หลอดเป็นเจ้าภาพนะคะก าหนดจัดวันที่ 23-25 ที่โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่ วันที่ 23- 
   25 ขอน าเรียนท่านสมาชิกไว้ก่อน เพราะว่าใกล้จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวรายละเอียดท่าน 
   นายกจะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกได้ทราบว่าเรื่องที่ 
   จะต้องด าเนินการก็คือในส่วนสมาชิกจะร่วมโครงการอบรมนะคะจะมีแบบสอบถามแจ้ง 
   ผ่านไปนะคะ แต่ละท่านสมาชิกได้เข้าร่วมอบรมหรือไม่ในช่วงนี้คือจริงแล้วสถานการณ์  
    covid ก็ลองดูนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือเรื่องของการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น  
   สัมพันธ์ตามก าหนดการคือนะจับฉลากแบ่งสายในวันที่ 4 มีนาคน ในการประชุมผู้ 
   บริหารที่อ าเภอนะคะ ก าหนดรายละเอียดให้ท่านนายกท่านแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากที ่
   ท่านได้เข้ามาท าหน้าที่แล้วจะท าหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบนะคะ ขออนุญาตน า 
   เรียนเบื้องต้นไว้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมกิจกรรมออก 
   ก าลังกายทุกวันพุธซึ่งอ าเภอพิมายก าหนด Kick Off พร้อมกันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ก็ขอ 
   เชิญท่านสมาชิกร่วมกันที่ว่าการอ าเภอพิมาย ในส่วนรายละเอียด กองสาธารณสุขจะแจ้ง 
   ให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเบื้องต้น ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมทราบเพียง  
   เท่านี้ก่อน 
ประธานสภาฯ  ครับขอขอบคุณท่านปลัดฯ ครับได้น าเรียนข้อราชการน ากองทุนไปใช้จ่ายใช้เรื่องของ 
   กีฬาวันที่ 4 มีนาคมจับสลากแบ่งสายนะครับ ปลัดครับในส่วนของการกีฬานี้นะถามว่า 
   ทุกต าบลนักกีฬามีน้อยตั้งแต่อายุมากอายุตอนนี้มากนักกีฬามีน้อยแต่เราจะส่งกันขนาด 
   ไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องของกีฬานะครับต าบลนิคมเป็นเจ้าภาพนายก 
    ได้รับการแต่งตั้งในการด ารงต าแหน่งนายกครับ 
นายกฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ที่ปลัดได้กล่าว 
   น าในเรื่องของกิจกรรมในทาง อบต.ธารละหลอด เป็นเจ้าภาพนะครับในเรื่อง 
    โครงการเพ่ิมศักยภาพในส่วนของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกๆ อบต.ก็ตามที่ ได้ 
   ด าเนินการกันมามาอย่างต่อเนื่องนั้นครับก็ ในครั้งนี้นะครับ อบต. ธารละหลอดเป็น 
   เจ้าภาพเขาต้องการอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่  และสมาชิกได้เข้าร่วมในเรื่องของการเพ่ิม 
   ศักยภาพต่าง ๆ เพราะว่าในวันนั้นก็ยังมีส่วนที่ผู้ที่มีความรู้ในส่วนของการอบรมให้ 
   ความรู้ในส่วนของฝ่ายการปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะ  
   ครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราอย่างนี้นะครับหมายความว่าไม่รู้จะเป็นท่าน 
   สมาชิกใหม่หรือท่านสมาชิกเก่าก็อยากให้เข้าร่วมรอบรมในครั้งนี้ที่เขาใหญ่ที่ท่านปลัด  
   แจ้งโรงแรม เมนดารินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปดูเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ก็ 
   อยากจะแจ้งให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบก็อยากจะให้เข้าร่วมนะครับในการอบรมซ่ึงมี 
   ประโยชน์ต่อตัวพวกเราเองรวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ อบต. ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจาก 
   นี้ก็จะได้เชิญเจ้าหน้าที่อบต. ได้ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพ่ือแจ้งในส่วนของนโยบาย 
   ของนายกที่จะพัฒนาต าบลเราถึงเรื่องอ่ืน ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะครับ แต ่
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   ว่าในส่วนของการอบรมเพ่ิมศักยภาพอยากจะให้พวกเราเข้าร่วมการอบรม ด้วยก็เป็น  
   ประโยชน์แก่พวกเรานะครับ ตอนนี้ผมแจ้งประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมหรือ 
   ส่วนของผมได้ประสานกับ อบต. ธารละหลอดแล้วผมจะแจ้งสมาชิกได้ทราบอีก ผมทั้ง 
   ในส่วนของหนังสือจะมีการสอบถามแบบต้อนรับครับท่านประธาน 
ประธานสภาฯ  ครับขอบคุณท่านนายกครับเขาอยากให้ไปรู้ไปหมดนี่แหละของเก่าของใหม่ ไปมันหมดนี่ 
   แหละขอประทานอภัยพูดไม่สุภาพก็มีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
นายพูน     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ ๒ ผมมีเรื่อง 
   เดือดร้อนเรื่องถนนขาดครับ เมื่อเดือนพฤศจิกายนน้ าไหลหลากท าให้ถนนขาด อยากน า 
   เรียนท่านตรงไหนมีพอช่วยเหลือก่อนไหมครับ 
ประธานสภาฯ   นี่แหละปัญหาที่ต้องแก้ให้ท่านรองนายกฯ แก้ไขให้เร่งด่วน 
นางล ายงค์   เรียนท่านประธานสภาฯและท่านนายกฯ ค่ะคือปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านนะคะที่ 
   ขยายไฟฟ้ายังมีบ้านที่ยังขาดเสาไฟฟ้า 1 ต้นค่ะขอความอนุเคราะห์ 
ประธานสภาฯ   ครับมีปัญหาอะไรเราก็มาบอกกันตรงนี้จะได้แก้ไข ในฐานะเราเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง 
นายชูชาติ    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คือตอนนี้หมู่บ้านได้ด าเนินการสร้างราง 
   ระบายน้ าที่หมู่บ้านคุ้มกลางใจทางพอดีด าเนินการไปที่เหนือคุ้มกลางใจทางมันมี 
   ต้นมะขามขนาดใหญ่ อยากจะให้หน่วยงานหรือท่านประธานสภาฯ คือผมได้สอบถาม 
   กับเจ้าของที ่เขาจะให้ผมเอาออกขนาดกว้างจากรางระบายน้ า เราไม่สามารถเอาออกได้ 
   อยู่ประมาณ 2 เมตรจากต้นมะขามตรงสี่แยกไปทางทิศเหนือขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ครับ เดี๋ยวให้นายกไปดูครับ สิ่งไหนที่แก้ไขได้มีปัญหาเราจะได้ รับแก้มีอะไรอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  มีใครมีปัญหาอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ 
ผู้ใหญ่สมชาย  ครับท่านประธานสภาฯ าท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านปลัด อบต. ท่าน 
   เจ้าหน้าที่  อบต. ทุกท่าน ผู้ เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสมชาย  
   ราวพิมาย ผู้ใหญ่บ้านมาบประดู่หมู่ที่ 7 ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะสงสัยนะว่าท าไม 2 
   ท่านไม่กลับ สักที เนื่องด้วยวาระที่จะถึงวันเกษียณนะครับกระผม 2 คน ผู้ใหญ่สงบ 
   เปรื่องนา ผู้ใหญ่สมชาย ราวพิมาย เราจะเกษียณในวันที่ 18 กุมภาพันธ์พร้อมกันนะ 
   ครับวันเวลาเดียวกันผมจึงอยากมากล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  
   ระเวียงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่น้องผู้น าท้องถิ่นนะครับ ท่านสมาชิก ท่านเก่าท่านใหม่ ทุก 
   ท่านตามที่ให้ความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานในวาระที่เกษียณนี้ขอขอบคุณ 
   ทุ ก ท่ า น  ที่ ป ร ะ ส าน น ะ ค รั บ ให้ ค ว าม ส ะด ว ก ใน งาน พั ฒ น าทุ ก ด้ า น เป็ น 
   ผู้ใหญ่บ้านก็รวมวาระอยู่ 10 ปีนะครับ ปี 2555 ถึงปี 2565 ก็จะขอขอบคุณ 
   เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือทุกด้านครับจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวโครงการสนามกีฬา 
   ชุมชนซึ่งเป็นโครงการของเจ้าอาวาสท่านมหาสันญาติ 10 เจ้าคณะต าบลหนองระเวียง 
   หมู่บ้านชุมชนมาบประดู่ได้สร้างสนามชุมชนขึ้น 1 สนามให้เป็นสาธารณะประโยชน์การ 
   ออกก าลังกายของลูกหลานและเยาวชนและท่านที่จะออกก าลังกายด้าน เล่นกีฬาก็จะ 
   ท าพิธีส่งมอบสนามให้กับชุมชนใช้ได้ ในต าบลไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านมาบประดู่ แทนที่จะ 
   ลูกหลานไปใช้ประโยชน์ในการออกก าลังกายเปิดสนาม เป็นทางการวันที่  18 
   กุมภาพันธ์ในวันเกษียณของ ผมก็จะท าการเปิดสนามด้วยแล้วทางท่านเจ้าอาวาสจะท า 
   หนังสือเชิญท่านนายกท่านประธานสภาไปร่วมในงานหรือจัดที่สนามด้วยนะครับจะท า 
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   หนังสือเรียนเชิญเป็นทางการบอกประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าบอกกล่าวต่อจากนี้ก็จะเชิญ  
   ท่านผู้ใหญ่สงบ เปรื่องนา ไดพ้บปะพ่ีน้องผู้ฟังทุกท่านครับ 
ผู้ใหญ่สงบ   ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาแล้วก็พนักงานสมาชิกทุก 
   ท่านผมนายสงบ เปรื่องนา 17 ปีที่ผ่านมาก็ได้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ก็ 
   ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงเป็นที่ทราบว่า ท่านนายก 
   คนเก่าให้โอกาสได้เสนอโครงการไหน ๆ มาท่านก็ท าให้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับได้ 
   ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงเป็นอย่างดีส่วนผมนะครับก็จะ  
   หมดวาระพร้อมกับท่านผู้ใหญ่สมชายแต่ผมว่าจะท าบุญช่วงเช้าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  
   คนละวันกับท่านผู้ใหญ่สมชายในวันที่ 18 ของผมวันที่ 19 ตอนเช้าผมจะท าบุญเลี้ยง 
   พระ ช่วงกลางวันก็เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ นายกท่านประธานทุกท่านไป  
   ร่วมรับ ประทานอาหารตอนเที่ยงหากท่าน พอมีเวลาไปร่วมก็ขอเชิญครับทางหมู่ 17  
   ยินดีต้อนรับ ขอบคุณครับ 
นายกฯ    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนานภาษติ แสนเจ๊กนะครับ พอดีใน 
   ส่วนของ ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ เวลานี้เห็นอยู่ 2 ท่านนะครับจริง ๆ แล้ว สงสัยเข้า 
   ร่วมประชุมแล้วไม่อยู่ ในส่วนของการพูดคุยวาระอ่ืน  ๆ จริงแล้วจุดประสงค์ของ 
   ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มาในวันนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือมาให้ก าลังใจนายกนั่น 
   แหละครับแล้วก็ฟังค าแถลงนโยบายจบสิ้นกระบวนการแล้วท่านก็ขอเสนอตัว 
   กับนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 คนที่ยังอยู่นั้นคือ หมู่ 
   17 ผู้ใหญ่สงบ เปลืองนา หมู่ 7 ท่านสมชาย ราวพิมายก็ตามที่ ได้บอกกล่าวแล้วว่าท่าน 
   จะเกษียณอายุราชการนะครับในส่วนของการท างานที่ในวันข้างหน้านี้ก็คือโอกาส ได้มา 
   บอกกล่าวนะครับกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและสภาแห่งนี้พร้อมทั้งอ าลาหน้าที่ 
   เพราะว่าเคยได้อยู่ร่วมกันมาในการด าเนินการอะไร ท าแล้วแต่ซึ่งจะ ประสานกันด้วยดี 
   ตลอดมาทั้งสุดท่านเลยได้ถือโอกาสกับ ลาหน้าที่ก็เลยได้มาบอกกล่าว ก็ เลยได้มาบอก 
   ในสวนก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่กลับไปก่อนในก่อนหน้านี้ที่ได้มาร่วมกับเราในวันนี้ครับ 
   ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ นั่นคือ เหตุคือปัจจัยทางนายกได้มาแถลง 
   โครงการจะท าอะไรโครงการของนายกก็มาแสดงความขอบคุณวันที่ผู้ใหญ่สมชายวันที่  
   17 เดี๋ยวมีหนังสือให้ สมาชิกทุกคนอย่าลืมนะครับวันที่ 19 กุมภาพันธ์บ้านผู้ใหญ่สงบ 
   ถึง 20.00 น. บอกเวลาเขาด้วยนะครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
นายประจวบ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพผมนายประจวบ เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ ๘ 
    ผมผู้มีความเดือดร้อนถนน จากบ้านโนนหญ้านางหมู่ 8 ไปหาหมู่ 7 มาบประดู่ทางช่าง 
   ท่อสามเหลี่ยมมันอันตรายมากครับเพราะทาง นี้สัญจรไปมาเยอะทุกหมู่  ครับมีงบส่วน 
   ไหนพอมีงบตรงไหนพอจะช่วยก็ช่วยหน่อยครับเพราะมันอันตรายมากขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   ตรงไหนเลยมาบประดู่ไปใช่ไหมทางตรงนั้นแก้ ไม่หายทางน้ าเดี๋ยวฝากท่านรองนายกฯ 
   ไปดูผู้บริหารมีอะไรเราบอกการท าอย่างไรบ้านเมืองเราจะเจริญได้อย่าไปให้ว่าตกน้อย 
   ตายแล้วแก้ไขไม่ได้หรอก มีอะไรเราคุยกันมีอะไรอีกไหมครับนายกมีอะไรอีกไหมคะ 
   ปลัดมีอะไรอีกไหมวันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระในการประชุมไม่ว่าจะเลือกคณะกรรมการ  
   ตามที่ผมน าเรียนเอาไว้ผมไม่รู้อันที่เสนอมันอยู่กระจุกไหมผมอยากให้กระจายค าของผม 
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   ผมอยากให้กระจายเรียนรู้ร่วมกันเราไปดูกระจุกกระจายยังไงความเดือดร้อนแต่ละ 
   หมู่บ้านเป็นอย่างไรเรามาช่วยกันเรามาร่วมกันนะครับไม่ใช่เรามานั่งเรามาขัดกันไม่ใช่ที่ 
   เสนอนี้มีเหตุมีผลอย่าง หมู่ 11 มีเหตุมีผลเราวางแผนไว้ นี่คือคนมีมันสมองจะต้อง คิด 
   วางแผนไปข้างหน้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านฝากตรงนี้เอาไว้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อ 
   สงสัย ข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ  เชิญครับถ้าไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิก 
   สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม ครับขอ 
   ปิดการประชุมครับ 
 

 ปิดประชุม  เวลา   12.00 น. 

 

 

                                             (ลงชื่อ)   สุวนันท์  กระพือพงษ ์           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                                         
                                                     (นางสาวสุวนันท์  กระพือพงษ์) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 
                                             (ลงชื่อ)    สวัสดิ์  เยี่ยงย่าง     กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
                                                      (นางสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง) 
 
                              (ลงชื่อ) ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
                                                      (นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์) 
                              
                                              (ลงชื่อ)   ล ายงค ์  ราวพิมาย    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
                                                      (นางล ายงค ์  ราวพิมาย) 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  ได้รับรองรายงาน . 
การประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 256๕ เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  256๕   
        
       (ลงชื่อ)     สมพงษ์   มิดสันเทียะ   
                 (นายสมพงษ์   มิดสันเทียะ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 


